

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP TÂN AN

Số: 28/LĐLĐ

V/v hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 128/LĐLĐ ngày 16/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An về việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh Long An;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Tân An đề nghị các cấp công đoàn triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 **từ ngày 18/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020** với các nội dung sau:

1. Đồng loạt đặt banner tuyên truyền (theo Phụ lục I đính kèm) lên trang website, facebook của đơn vị.

2. Tùy điều kiện từng đơn vị chọn hình thức phù hợp (bản tin nội bộ, loa truyền thanh, mạng xã hội, website.....) phổ biến tài liệu tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (theo Phụ lục II đính kèm), tuyên truyền Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam do Bộ TTTT tổ chức tại sàn **Book365.vn bắt đầu từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020**, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch, thanh toán, vận chuyển nhanh chóng, hiệu quả và chuyên trang về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên Báo Long An **vào ngày 21/4/2020** đến toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và kêu gọi đồng loạt hưởng ứng bằng những hành động ý nghĩa, việc làm thiết thực.

Đề nghị các công đoàn khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện và hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa; kết thúc đợt hưởng ứng, gửi báo cáo kết quả (Hình thức tuyên truyền, số người tham dự, ..) về LĐLĐ thành phố **trước ngày 29/4/2020** để tổng hợp báo cáo về Công đoàn cấp trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phước Đạt

Phụ lục I

BANNER TUYÊN TRUYỀN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số 753/STTTT-BCTT ngày 13/4/2020)



Long An hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

21/4/2020

Banner tuyên truyền

Phụ lục II
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Trong đời sống của chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói sách là những người bạn gần gũi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Và đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cả nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một hành vi văn hóa cao đẹp.

Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, truyền thông đã tác động trực tiếp và vô cùng mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Con người có thể tìm kiếm thông tin, kiến thức về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... trong các website, mạng xã hội, báo điện tử... một cách thuận tiện, dễ dàng đã làm cho việc đọc sách ngày nay chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều vấn đề được đưa ra như: “Văn hóa đọc đang bị mai một” hay “Thế hệ trẻ thờ ơ với văn hóa đọc”. Không vì sự tiện lợi ấy mà chúng ta quên đi vai trò của sách trong cuộc sống, bởi giữa muôn vàng thông tin có trên mạng internet thì sách vẫn là một kho tàng vô giá và không gì có thể thay thế được. Đọc sách không chỉ tiếp cận, học hỏi làm giàu tri thức cho mình; qua sách, người đọc còn được bồi bổ, hoàn thiện nhân cách. Sách luôn là người thầy, người bạn đồng hành của mỗi người.

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Qua 06 năm thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 đã và đang thu hút sự quan tâm của người dân trong tỉnh. Ngoài tôn vinh giá trị tri thức, đây là dịp để mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội hình thành, phát triển thói quen đọc sách, vừa làm giàu tri thức cho bản thân, đồng thời góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đề làm giàu tri thức cho bản thân, tích cực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 lần thứ 7, mỗi chúng ta hãy đọc sách ngay từ hôm nay và thực hiện đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày để tạo thói quen và tiếp tục duy trì thói quen này. Hãy đọc lúc nào có thời gian rảnh, bớt đi thời gian dành phần lớn thời gian cho lướt web, tán gẫu với bạn bè trên facebook, zalo hay skype... để đọc sách. Kiến thức đọc trên sách mỗi ngày sẽ cho chúng ta một kho tri thức vô giá được vun đắp trong suốt cuộc đời của mình.

Hãy chia sẻ những gì đã đọc được, giới thiệu những sách hay, bổ ích cho bạn bè, người thân và gia đình, tri thức của bạn sẽ được lan rộng hơn, xã hội sẽ văn minh, tốt đẹp hơn./.

*** Một số Website + Apps đọc sách online**

<https://waka.vn>

<https://gaesach.com>

<http://dtbooks.com.vn>

<https://sachvui.com/>

<http://docsachonline.vn>

<https://sachtot.vn>

<https://wattpad.com>

<https://komo.vn>

<https://tiki.vn/ebook>

<https://ybook.vn>